

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp, đã lan rộng và bùng phát tại một số địa phương; ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân, tình hình dịch có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc. Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng; một số nơi chưa thực sự quyết liệt, còn chủ quan, công tác thông tin, tuyên truyền ở một số thời điểm, địa bàn thực hiện chưa tốt.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các phương châm, chiến lược, biện pháp phòng, chống dịch, trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Quán triệt sâu sắc phương châm “*chống dịch như chống giặc*”; thực hiện nghiêm chiến lược “*lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả*”. Xác định mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

- Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự bảo vệ mình, người thân và bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch “*đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y*

tế”, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, không khai báo y tế theo đúng quy định.

- Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đán; dừng một số hoạt động, hội nghị không cần thiết (*tập trung trên 30 người trong 01 phòng*); các cơ quan, đơn vị không tổ chức các hoạt động liên hoan, gặp mặt cuối năm; vận động hạn chế tối đa số người tham gia đám cưới, đám tang... Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị vật tư...; phát huy mạnh mẽ phương châm 04 tại chỗ, hết sức bình tĩnh để ứng phó trong mọi tình huống.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố kích hoạt và sẵn sàng công tác phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Bám sát tình hình, chuẩn bị sẵn các kịch bản, tình huống, giải pháp để chủ động ứng phó hiệu quả, thành công khi phát sinh dịch trên địa bàn, đảm bảo phát hiện nhanh, hành động nhanh và quyết liệt để dập dịch triệt để trong thời gian ngắn nhất.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, biên phòng, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình trên địa bàn do cơ quan, đơn vị mình được phân công phụ trách, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Đối với các địa phương có ca mắc bệnh (*đến thời điểm hiện nay: Thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện*)

- Cấp ủy, chính quyền thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định phạm vi khoanh vùng, thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao, bảo đảm yêu cầu phòng, ngừa dịch bệnh, ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện “mục tiêu kép”, hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

- Khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc truy vết thân tộc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch; đặc biệt cần chủ động sâu sát, sáng tạo, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng.

- Quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa, lương thực, sinh phẩm y tế, bảo đảm cho nhân dân vùng dịch được đón Tết Nguyên đán an toàn, đầy đủ, hạnh phúc.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, bảo